



Đổi thoại tạo niềm tin

Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ những “điểm nghẽn” kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân là tinh thần chung của các buổi tiếp xúc, đổi thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp nhờ vậy ngày càng được củng cố, tạo tiền đề vững chắc để Thái Bình bứt phá vươn lên.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đổi thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà, ngày 12/10/2021.



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, đổi thoại với đại diện nhân dân xã Đông Á, huyện Đông Hưng, ngày 3/7/2023.

KỶ 1: CHÌA KHÓA THÁO GỠ CÁC “ĐIỂM NGHẼN”

Với tinh thần “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” qua các buổi tiếp xúc, đổi thoại nhiều vụ việc khó, phức tạp, thậm chí có những vấn đề tồn tại hàng chục năm đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời được người dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Ở “điểm nóng” Đông Á

Do chưa hiểu đúng, đầy đủ về việc triển khai dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại địa phương, nên từ đầu tháng 4/2023, một bộ phận người

dân xã Đông Á (Đông Hưng) đã tập trung tại trụ sở UBND xã, sau đó lên trụ sở UBND huyện, UBND tỉnh để kiến nghị. Để ổn định tình hình, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời. Đặc biệt, sau buổi tiếp xúc, đổi thoại trực tiếp giữa đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với đại diện nhân dân trong xã đầu tháng 7/2023 liên quan đến việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại địa phương, tình hình cơ bản được ổn định. Ông Lê Mạnh Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Phú Bắc, xã Đông

Á cho biết: Chúng tôi rất đồng tình và đánh giá cao việc đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp về tiếp xúc, đổi thoại với đại diện nhân dân, thể hiện tinh thần cầu thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành trong việc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án. Qua nội dung đổi thoại, nhiều người dân đã hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương của tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án, thấy được việc triển khai dự án là hoàn toàn đủ căn cứ. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giải đáp, làm rõ thêm

một số vấn đề trong nội dung kiến nghị, tố cáo của nhân dân; những vấn đề nhân dân chưa rõ, cần có thời gian xác minh giao UBND huyện Đông Hưng sớm ra quyết định thành lập tổ xác minh theo đúng trình tự, thụ lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng khẳng định “dự án chỉ có thể được triển khai thực hiện trên cơ sở bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được sự đồng thuận của nhân dân” do vậy được nhân dân rất đồng tình

(Xem tiếp trang 3)
ĐÀO QUYÊN - THU THỦY

Phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

Tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa tổ chức lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ năm học 2023 - 2024 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 62 tỉnh, thành phố trên cả nước. Điểm cầu tỉnh Thái Bình đặt tại Trường THPT Quỳnh Côi với sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh và đại diện học sinh Trường THPT Quỳnh Côi.

Những năm qua, mặc dù số vụ tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm ở cả 3 tiêu chí nhưng nhìn vào thực tế, mỗi năm cả nước vẫn có khoảng 3.000 học sinh, sinh viên thương vong do tai nạn giao thông, chiếm 40% tổng số người thương vong do tai nạn giao thông. Điều này cho thấy, việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên là rất cần thiết và cho thấy ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, hành động của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. Chiến lược quốc gia về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ đặt ra tầm nhìn đến năm 2045, nước ta không còn thương vong trong tai nạn giao thông đường bộ. Đây là mục tiêu hết sức nhân văn và cần có sự đồng lòng trong triển khai thực hiện.

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

Thăm hỏi, động viên gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ cháy nhà dân tại Hà Nội

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ cháy nhà dân tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào đêm ngày 12/9.

Được biết vào đêm xảy ra vụ cháy, anh Phái cùng con trai lớn có việc đi ra ngoài; thời điểm xảy ra hỏa hoạn chỉ có hai mẹ con chị Giang ở nhà. Đến khi nhận được tin báo, anh Phái vội trở về nhưng không kịp cứu vợ và con gái khỏi thảm họa. Chiều ngày 16/9, gia đình đã đưa thi thể hai mẹ con về an táng tại xã Bách Thuận.

(Xem tiếp trang 4)
ĐỖ HỒNG GIA

● HƯNG HÀ Xây dựng 184 mô hình dân vận khéo

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được huyện Hưng Hà triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ đầu năm 2023 đến nay, huyện Hưng Hà đăng ký xây dựng và thực hiện được 184 mô hình dân vận khéo tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị... trong đó khối MTTQ và các đoàn thể thực hiện 48 mô hình; khối dân vận các xã, thị trấn thực hiện 136 mô hình. Nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa, nhân rộng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” như: mô hình biển rác thải thành tiền của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện được triển khai tại 35/35 xã, thị trấn; mô hình tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường ĐT.452 xã Dân Chủ; mô hình tuyên truyền, vận động hội viên trồng dưa lưới, liên kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị tại Hà Nội của Hội Nông dân xã Tiến Đức; mô hình tuyên truyền, vận động hội viên nuôi ốc nhồi giống, ốc nhồi thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao của hội viên Hội Nông dân xã Minh Khai; mô hình tổ tự quản an ninh trật tự của Hội Cựu chiến binh xã Duyên Hải...

THANH THỦY

● ĐÔNG HƯNG Ghi nhận 39 ca sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đông Hưng ghi nhận 39 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 21 ca so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 4 ca nội sinh. Riêng từ đầu tháng 9 đến nay ghi nhận 11 ca mắc sốt xuất huyết.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các ca mắc sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo Khoa Kiểm soát bệnh tật, trạm y tế các xã có ca mắc cử cán bộ vệ sinh phòng dịch xuống gia đình bệnh nhân và các hộ xung quanh bán kính 200m để điều tra dịch tễ, tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn các hộ gia đình tổng vệ sinh và phun thuốc diệt côn trùng; đồng thời cùng chính quyền địa phương triển khai các hoạt động chống dịch. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới người dân; khuyến cáo người dân thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống sốt xuất huyết Dengue bằng cách: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; diệt lăng quăng/bọ gậy; thu gom, hủy các vật dụng phế thải trong nhà và xung quanh nhà; vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến; ngủ trong màn kể cả ban ngày.

HIẾU NIÊN

TIỀN HẢI Nuôi tôm công nghệ cao giúp nông dân làm giàu

(Xem trang 2)



Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Đào Xuân Tú, xã Nam Thăng (Tiền Hải).